

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XIX

Thực hiện Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 17/01/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX.

Với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét và chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải trình các ý kiến như sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Nông lâm nghiệp

(1) Đề nghị cấp trên xem xét chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để bà con nhân dân khai thác rừng thông. (Cử tri xã Hạ Thôn)

Trả lời: Hiện nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện theo từng giai đoạn và theo quy hoạch của tỉnh. Trong năm 2017 huyện đã tổ chức rà soát tổng hợp và trình tỉnh diện tích dự kiến xin chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có xã Hạ Thôn. Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh Cao Bằng có Công văn số 2918/UBND-NL về triển khai thực hiện Công văn số 5712/BNN-TCLN, ngày 07/8/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về thẩm định phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Cao Bằng. Cụ thể Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến chỉ đạo Tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2013 – 2020 đến khi có quy hoạch mới.

Vậy khi nào có văn bản chỉ đạo của tỉnh về rà soát chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra rà soát, tổng hợp. Những diện tích đất rừng nào đủ điều kiện sẽ trình cấp trên xem xét làm thủ tục chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

(2) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm triển khai hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, phân bón cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chương trình 30a của Chính phủ. (Cử tri xã Lũng Nặm).

Trả lời: Hàng năm kinh phí được UBND tỉnh giao từ đầu năm, tuy nhiên để hỗ trợ theo quy định các bước triển khai thực hiện cần phải đăng ký lấy nhu cầu từ người dân rồi trình UBND tỉnh thẩm định phê duyệt kế hoạch nhu cầu hỗ trợ; năm 2020 lý do phê duyệt chậm là do công tác sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, nên các xã, thị trấn triển khai đăng ký nhu cầu chậm đã ảnh hưởng đến tiến

độ theo thời hạn quy định của tỉnh. Hiện nay huyện đã tổng hợp trình lên UBND tỉnh chờ phê duyệt để hỗ trợ kịp thời trong vụ Mùa – Hè thu năm 2020.

1.2. Nước sinh hoạt

(3) Đề nghị nhà nước hỗ trợ téc nước cho các hộ nghèo xóm Lũng chân, xã Lũng Nặm. (cử tri xã Lũng Nặm).

Trả lời: Các cơ chế, chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thị trấn, thôn, bản đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn huyện được thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với công trình nước sinh hoạt phân tán (bể, téc nước cho hộ gia đình) UBND huyện giao cho phòng Dân tộc làm chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được 2.720 hộ để xây dựng đề án hỗ trợ téc nước cho các hộ nghèo, cận nghèo từ năm 2016-2020. Hiện nay đề án đã được phê duyệt UBND huyện đang chờ Trung ương, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí. Do vậy, trong năm 2020 nếu được Trung ương, UBND tỉnh giao vốn UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành hỗ trợ đối với các hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định.

1.3. Kênh mương thủy lợi

(4) Đề nghị cấp trên xem xét tu sửa lại tuyến mương Hoàng Rè, tuyến mương xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân; Mương đập Thoong Quang, xã Phù Ngọc, vì hiện nay đập đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo phục vụ công tác sản xuất của nhân dân. (Cử tri thị trấn Xuân Hòa, xã Phù Ngọc).

Trả lời: Qua kiểm tra, UBND huyện thấy những ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng. Để tập trung đầu tư, sửa chữa kịp thời, đảm bảo nhu cầu cấp thiết cho sản xuất của nhân dân và đúng theo phân cấp quản lý.

+Về tuyến mương Hoàng Rè: Để khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến mương, đầu năm 2020 UBND huyện đã giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT khảo sát và lập dự toán sơ bộ toàn bộ tuyến mương với chiều dài 1.320m. Để đầu tư nâng cấp toàn bộ tuyến mương trên cần nguồn kinh phí lớn. Tuy nhiên, trong năm 2020 do nguồn vốn ngân sách của huyện, tỉnh còn hạn chế UBND huyện bố trí nguồn vốn từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cải tạo được đoạn đầu tuyến với tổng chiều dài 530m hiện nay đã hết kinh phí. Trong năm tới nếu được UBND tỉnh giao vốn UBND huyện tiếp tục bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến mương còn lại để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân.

+ Về Tuyến mương Yên Luật: Tuyến mương Yên Luật thuộc trạm bơm Hoàng Rè UBND huyện giao cho Công ty TNHH Một thành viên thủy nông Cao Bằng quản lý, khai thác và vận hành, điều tiết nước để phục vụ sản xuất cho các hộ dân xóm Yên Luật. Hiện nay UBND huyện chưa có nguồn kinh phí bố trí, đề nghị UBND thị trấn Xuân Hòa khảo sát và có tờ trình cụ thể gửi Công ty TNHH Một thành viên thủy nông Cao Bằng xem xét bố trí vốn đầu tư.

+ Về Mương đập Thoong Quang, xã Phù Ngọc: Đây là tuyến mương và đập, cần nhiều vốn, UBND huyện ghi nhận, tiếp thu ý kiến, đề nghị cấp trên xem xét bố trí vốn đầu tư trong thời gian tới.

(5) Đề nghị cấp trên khảo sát, bố trí kinh phí để nạo vét, khơi thông đoạn suối từ trung tâm thị trấn đến suối Hoàng Rè để tránh tình trạng ngập úng vào mùa mưa. (Cử tri thị trấn Xuân Hòa).

Trả lời: Đây là tuyến suối thoát lũ trung tâm thị trấn Xuân Hòa, kéo dài từ đầu cầu Nà Chang (cũ) đến Ban chỉ huy quân sự huyện, cả tuyến suối khá dài, cần nhiều vốn để xây dựng kè 2 bên, UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri, đồng thời tiếp tục đề nghị cấp trên xem xét bố trí vốn, khi có vốn huyện sẽ xem xét bố trí vốn đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Lĩnh vực Giao thông, xây dựng cơ bản, điện sinh hoạt

2.1. Giao thông, Xây dựng cơ bản

(6) Đề nghị cấp trên đầu tư, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn: Tuyến đường từ xã Mã Ba đến xã Quang Vinh – Trà Lĩnh, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhân dân đi lại khó khăn. Tuyến từ xóm Cả Poóc đến xóm Mạ Ràng, xã Mã Ba (với chiều dài khoảng 1km chưa được đầu tư nâng cấp). (Cử tri xã Mã Ba).

(7) Đề nghị nhà nước đầu tư mở mới tuyến đường từ xóm Mạ Ràng, xã Mã Ba sang xã Hạ Thôn để nhân dân đi lại thuận tiện trong việc đi lại giữa hai xã (cử tri xã Hạ Thôn).

(8) Đề nghị cấp trên đầu tư đổ bê tông tuyến đường Nà Xả (Nậm Thín) tính đến xã Dân chủ, huyện Hòa An. (Cử tri xã Đào Ngạn).

(9) Đề nghị cấp trên quan tâm tu sửa, nâng cấp đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, vì hiện nay đường đã xuống cấp. (Cử tri thị trấn Xuân Hòa).

(10) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để nâng cấp, tu sửa tuyến đường từ thị trấn Xuân Hòa đến trung tâm xã Đào Ngạn hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. (Cử tri thị trấn Xuân Hòa).

(11) Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng lại cầu Bản Giàng đã bị nước lũ cuốn trôi năm 2018 (Cử tri thị trấn Xuân Hòa).

Trả lời: UBND huyện trả lời chung cho các ý kiến (6,7,8,9,10,11) như sau: Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện Hà Quảng đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình phát triển GTNT. Tuy nhiên, nhu cầu về làm đường giao thông còn rất lớn, các kiến nghị của cử tri là chính đáng và phù hợp với thực tế.

Hiện nay từ các nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện vẫn đang tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường, tuy nhiên do kinh phí rất hạn chế nên việc triển khai thực hiện tập trung vào các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công. Trong giai đoạn tới, căn

cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện tiếp tục tham mưu xây dựng các Chương trình để thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bao gồm tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường.

(12) Đề nghị cấp trên xem xét lại khoảng cách cột giảm tải tại xóm Luống Nội, xã Phù Ngọc và tháo gỡ cột giảm tải không đủ kích thước đúng theo quy định. (cử tri xã Đào Ngạn).

Trả lời: Tuyến đường từ Quốc lộ Hồ Chí Minh đến các xóm (xã Đào Ngạn) cũ đưa vào sử dụng năm 2018 sau khi cải tạo, nâng cấp với quy mô đường GTNT, tải trọng 10 tấn, đặc biệt đầu tuyến đường có Cầu bản bê tông đã được đưa vào sử dụng từ năm 2000 với tải trọng tối đa H10, đến nay có dấu hiệu xuống cấp. Vì vậy để đảm bảo tuyến đường được sử dụng đúng tải trọng, an toàn cho người và các phương tiện đồng thời giữ cho công trình sử dụng lâu dài, không để xe quá tải làm hư hỏng. Phòng KTHT đã tham mưu cho UBND xây dựng cột giảm tải tại xóm Luống Nội đảm bảo cho xe có tải trọng tối đa 10 tấn lưu thông. Nếu điều chỉnh khoảng cách giữa 2 cột giảm tải sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông và công năng sử dụng công trình (nếu nói rộng thêm, xe quá tải đi lại sẽ nguy cơ mất an toàn, công trình sớm bị hư hỏng; thu hẹp lại sẽ không phát huy hết khả năng sử dụng tuyến đường, ảnh hưởng phát triển kinh tế). Vì vậy, UBND huyện đề nghị để nguyên trạng cột giảm tải như hiện có và yêu cầu UBND xã Ngọc Đào tuyên truyền cho nhân dân, cử tri được biết.

(13) Hiện nay một số biển chỉ dẫn hai bên đường tại xã Đào Ngạn bị che khuất. Đề nghị cấp trên quan tâm hơn nữa đến công tác bảo dưỡng, phát quang hai bên đường. (Cử tri xã Đào Ngạn).

Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát thực hiện, tuy nhiên ngoài các biển báo bị che khuất bởi cây cối thì nhiều biển báo bị che khuất bởi các công trình của các hộ dân bên đường. UBND huyện đề nghị các Ban ngành, đoàn thể, chính quyền xã Ngọc Đào thường xuyên tuyên truyền cho người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông.

2.2. Công tác quy hoạch

(14). Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch bãi rác tập trung cho nhân dân xã Lũng Nặm. (Cử tri xã Lũng Nặm).

Trả lời: Việc quy hoạch Bãi rác thải tập trung xã Lũng Nặm đã được UBND huyện phê duyệt tại Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020, theo đó địa điểm cụ thể tại xóm Po Tán, xã Lũng Nặm. Đề nghị UBND xã Lũng Nặm nghiên cứu Quy hoạch và tổ chức kiểm tra, rà soát, lấy ý kiến nhân dân về vị trí địa điểm, đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết) trình UBND huyện xem xét.

2.3. Điện sinh hoạt

(15) Đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp đường dây điện tại xóm Bó Nhào, xã Lũng Nặm. Vì hiện nay điện yếu, không đủ phục vụ sinh hoạt và sản

xuất của nhân dân. Đầu tư đường dây và cột điện cho xóm Tổng Tại, Lũng Lặc xã Hồng Sỹ, vì hiện nay đường dây điện đã xuống cấp trầm trọng, rất nguy hiểm khi nhân dân sử dụng. (Cử tri xã Lũng Nặm, Hồng Sỹ).

Trả lời: Đối với các ý kiến về cải tạo, nâng cấp đường dây điện: UBND huyện đã nhiều lần có ý kiến với Sở Công thương, UBND tỉnh xin kinh phí, tuy nhiên do giai đoạn hiện nay tỉnh đang tập trung ngân sách đầu tư điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh, nên chưa có kinh phí để phân bổ cải tạo nâng cấp đường điện. Hàng năm, Điện Lực tỉnh có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường điện, tuy nhiên do kinh phí được cấp hạn chế nên điện lực xem xét bố trí ưu tiên các vùng trọng điểm, khẩn cấp. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị trong thời gian tới.

(16) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị Điện lực huyện:

- Kéo đường dây điện, không nên kéo qua nóc nhà của dân, vì khi vào mùa mưa trời sấm, sét rất nguy hiểm. (cử tri xóm Lũng Rì xã Nội Thôn).

- Kiểm tra, khắc phục lại 02 cột điện bê tông trên đỉnh đèo Keng Láy đằng sau xóm Lũng Giồng xã Tổng Cột hiện nay bị gãy, dây điện mắc trên các bụi cây, rất nguy hiểm, đề nghị cấp trên sớm có biện pháp khắc phục.

- Di chuyển cột điện ở tổ Xuân Vinh, vì hiện nay có một cột điện bị vướng vào tuyến đường GTNT đang thi công tại tổ.

(Cử tri xã Nội Thôn, Tổng Cột, thị trấn Xuân Hòa).

Trả lời: Đối với các ý kiến cử tri các đơn vị nêu trên: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND sẽ có ý kiến với Điện lực Hà Quảng xem xét, khắc phục.

(17) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm khắc phục, thay thế bóng điện cao áp vào Trung tâm y tế huyện, để nhân dân đi lại khám chữa bệnh thuận tiện hơn. (cử tri thị trấn Xuân Hòa).

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, thống kê hệ thống chiếu sáng của thị trấn. Trong thời gian tới sẽ triển khai sửa chữa khi có nguồn kinh phí đảm bảo.

3. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin

(18) Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, vì hiện nay các xóm, tổ dân phố sáp nhập hầu hết không đảm bảo cho các xóm, tổ dân phố sinh hoạt và bổ sung thêm cơ sở vật chất cho các xóm, tổ dân phố.

- Xóm Pác Táng, Sông Giang, Lũng Rầu, Lũng Ngàn xã Hồng Sỹ

- Các xóm mới sáp nhập thuộc xã Mã Ba.

- Các xóm mới sáp nhập thuộc xã Lũng Nặm.

- Các xóm, tổ dân phố thuộc thị trấn Xuân Hòa.

(Cử tri xã Hồng Sỹ, Mã Ba, Lũng Nặm, thị trấn Xuân Hòa)

Trả lời: Sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố, quy mô diện tích các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố không còn bảo đảm cho sinh hoạt như ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh là hoàn toàn chính xác, đúng với tình hình thực tế hiện nay. UBND huyện đã biết và xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vừa qua đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở báo cáo về huyện. Trên cơ sở đó, huyện sẽ tổng hợp chung mới có căn cứ xác định nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa, từng bước bổ sung trang thiết bị còn thiếu cho nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì thế rất cần sự vào cuộc của lãnh đạo xã, Bí thư, trưởng xóm, các đoàn thể của xóm, tổ dân phố và sự chung tay, đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội hóa là hết sức quan trọng.

4. Chế độ chính sách

(19). Đề nghị cấp trên tăng mức phụ cấp cho các đồng chí cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp xóm, vì hiện nay các xóm đã thực hiện xong công tác sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư đông, một cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh, mức phụ cấp theo Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh còn thấp chưa tương xứng với khối lượng công việc được phụ trách. (Cử tri xã Trường Hà).

Trả lời: Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách của cấp xã, xóm tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc quy định nhóm chức danh chính, chức danh kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm được quy định tại Hướng dẫn 908/HD-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm do kiêm nhiệm nhiều chức danh UBND huyện tiếp thu ý kiến và sẽ có văn bản kiến nghị, đề xuất lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Hà Quảng về kết quả giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Đình Dũng

